



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่ได้กำหนดไว้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ขอแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือกำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มาบรรจุแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชาวลิต เมืองสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่สอบ ได้	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายธนวัฒน์ นาควีระนันท์	
๒	นางสาวกัญญาพัทธ์ ังคิน	
๓	นางสิรินดา มั่นหมาย	

๒. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ลำดับที่สอบ ได้	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวเบญจมาศ บุญช่วย	



(นายเชาวลิต เมืองสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ